

Dịch vụ chăm sóc sau sinh chất lượng với không khí trong nhà tối ưu cho bà mẹ và trẻ sơ sinh



Byond28 Confinement Care

Địa điểm:
Cheras, Kuala Lumpur, Malaysia

Khách hàng:
MOM CARE SDN. BHD.

Ứng dụng:



Phòng khám

Byond28 Confinement Care là trung tâm chăm sóc sau sinh chuyên khoa tại Kuala Lumpur, chuyên cung cấp dịch vụ chăm sóc toàn diện cho bà mẹ và trẻ sơ sinh. Trung tâm kết hợp các phương pháp chăm sóc sau sinh truyền thống của Trung Hoa với cơ sở vật chất hiện đại nhằm mang đến trải nghiệm hồi phục sức khỏe tốt nhất cho cả bà mẹ và trẻ sơ sinh.

Thách thức: Cung cấp môi trường vệ sinh cho trẻ sơ sinh trong tháng đầu đời

Trẻ sơ sinh dễ bị ảnh hưởng bởi chất lượng không khí. Do trẻ sơ sinh sẽ dành hầu hết thời gian ở trong nhà, nên điều quan trọng là cần phải đảm bảo chất lượng không khí trong nhà tốt cho sức khỏe và tinh thần của trẻ, bảo vệ trẻ khỏi tiếp xúc với các chất ô nhiễm như nấm mốc, bụi bẩn và các hóa chất độc hại có thể khiến trẻ bị dị ứng và mắc các vấn đề sức khỏe khác. Môi trường sống có không khí sạch sẽ, trong lành sẽ giúp trẻ sơ sinh lớn lên và phát triển khỏe mạnh hơn, đồng thời giúp người mẹ hồi phục sức khỏe tốt hơn sau khi sinh.

Byond28 Confinement Care thấu hiểu khách hàng và cam kết nâng cao chất lượng không khí trong nhà tại trung tâm để đảm bảo mang đến một môi trường an toàn và thoải mái cho trẻ sơ sinh, tạo dựng niềm tin và sự an tâm tuyệt đối cho các bậc cha mẹ trong thời gian lưu trú.



Thiết bị xử lý không khí ziaino™ được lắp đặt tại sảnh trung tâm Byond28 Confinement Care.

Giải pháp và Công nghệ ứng dụng

Nhận thức được tầm quan trọng của chất lượng không khí trong nhà đối với việc chăm sóc trẻ sơ sinh, Byond28 Confinement Care đã chủ động tiến hành lắp đặt Thiết bị xử lý không khí zaiino™ của Panasonic. Tổng cộng 7 thiết bị zaiino™ đã được lắp đặt để liên tục cung cấp không khí trong nhà an toàn cho trung tâm.

Công nghệ zaiino™ của Panasonic sử dụng nước và muối có nguồn gốc tự nhiên để tạo ra Aqua zaiino™, một dạng dung dịch axit hypochlorous, thông qua quá trình điện phân. Không khí bị ô nhiễm sẽ được hút vào thiết bị, sau đó đi qua bộ lọc kháng khuẩn được ngâm trong dung dịch Aqua zaiino™, không khí sau khi làm sạch sẽ được giải phóng ra ngoài môi trường. Trong không khí này có lẫn một hàm lượng nhỏ Aqua zaiino™ hóa hơi, lan tỏa khắp căn phòng để ức chế mọi vi-rút và vi khuẩn bám dính, đồng thời khử mùi cho không gian. Aqua zaiino™ hoạt động bằng cách oxy hóa cũng như phân hủy mùi và protein là nguồn phát tán vi khuẩn và vi-rút.



Thiết bị xử lý không khí zaiino™ trong hội trường đa năng.



Lắp đặt Thiết bị xử lý không khí zaiino™ trong phòng ngủ.

Các bậc cha mẹ sẽ cảm thấy an tâm và thoải mái khi biết rằng zaiino™ chỉ sử dụng muối và nước, an toàn để sử dụng trong không gian có người và không gây hại cho em bé. Trung tâm còn gây ấn tượng bởi phạm vi bao phủ rộng với diện tích lên tới 1.000 thước vuông nhưng chỉ cần hai thiết bị để bao trọn toàn bộ khu vực chăm sóc trẻ sơ sinh.

Chúng tôi hiểu rằng ưu tiên hàng đầu của cha mẹ là sự an toàn và hạnh phúc của con mình. Sally Peh Chen Woon, giám đốc trung tâm Byond28 Confinement Care, cho biết: “Việc ứng dụng công nghệ zaiino™ của Panasonic sẽ giúp nâng cao hơn nữa chất lượng cuộc sống cho trẻ sơ sinh tại Byond28 Confinement Care, cho phép các bà mẹ hồi phục sức khỏe và tận hưởng khoảng thời gian lưu trú khi biết rằng con họ đang được chăm sóc trong một môi trường an toàn”.

Việc lắp đặt Thiết bị xử lý không khí zaiino™ đã thể hiện cam kết của trung tâm nhằm mang đến một môi trường an toàn, đảm bảo vệ sinh, được kiểm soát cho khách hàng và quan trọng nhất là cho trẻ sơ sinh trong tháng đầu đời.

Sản phẩm đã lắp đặt



Hệ thống thiết bị xử lý không khí zaiino™ (7 thiết bị)

Panasonic Việt Nam

RUNG TÂM HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG - TƯ VẤN MIỄN PHÍ CÁC

Hỗ trợ trước và sau mua hàng
Tư vấn, hướng dẫn sử dụng sản phẩm
giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của khách hàng
hoặc (024) 3767 7360
từ 8h15 -17h30 thứ 2 đến chủ nhật



The applicable products and solutions may differ in markets.
Please contact us for the further information.